

**ỦY BAN NHÂN DÂN  
TỈNH KIÊN GIANG**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: **61b** /UBND-VHXH

*Kiên Giang, ngày 10 tháng 5 năm 2018*

V/v đơn đốc thực hiện ý kiến  
chỉ đạo của Chính phủ.

Kính gửi:

- Các sở, ban, ngành tỉnh;
- Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố.

Thực hiện Công văn số 3739/VPCP-KGVX ngày 23/4/2018 của Văn phòng Chính phủ về việc đơn đốc thực hiện ý kiến chỉ đạo của Chính phủ, Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu Sở Giáo dục và Đào tạo, các sở, ban ngành tỉnh có liên quan và Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo các cơ sở giáo dục nghiêm túc triển khai thực hiện các nội dung sau:

Tiếp tục triển khai thực hiện tốt Chỉ thị số 17/CT-TTg ngày 16/5/2016 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường chỉ đạo phòng tránh tai nạn, thương tích và đuối nước trẻ em, học sinh; Chỉ thị số 1572/CT-BGDĐT ngày 12/5/2016 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc tăng cường các giải pháp phòng, chống tai nạn thương tích, đuối nước cho trẻ em, học sinh, sinh viên; Nghị định số 80/2017/NĐ-CP ngày 17/7/2017 của Chính phủ quy định về môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh, thân thiện, phòng chống bạo lực học đường; Chỉ thị số 18/CT-TTg ngày 16/5/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường giải pháp phòng, chống bạo lực, xâm hại trẻ em.

Tăng cường triển khai thực hiện Quyết định số 16/2008/QĐ-BGDĐT ngày 16/4/2008 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy định về đạo đức nhà giáo và Chỉ thị số 8077/2007/CT-BGDĐT ngày 21/12/2007 về tập trung kiểm tra, chấn chỉnh vi phạm đạo đức nhà giáo.

Tuyên truyền, quán triệt trong học sinh thực hiện nghiêm túc các quy định của pháp luật về đảm bảo trật tự an toàn giao thông, giáo dục ý thức, hành vi ứng xử văn hóa khi tham gia giao thông.

Tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”; phong trào “Trường học an toàn, phòng chống tai nạn thương tích” tại các cơ sở giáo dục. Thường xuyên tổ chức các phong trào văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao; đẩy mạnh phát triển các chương trình giáo dục kỹ năng sống, các chương trình trải nghiệm sáng tạo trong trường học.




Tăng cường dân chủ, nề nếp, kỷ cương, xây dựng môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh, thân thiện, phòng chống bạo lực trong trường học; các giải pháp đảm bảo an ninh trật tự, phòng tránh tai nạn, thương tích, bạo lực, xâm hại và đuối nước trẻ em, học sinh trong trường học; ngăn chặn, phòng ngừa và khắc phục các yếu tố có nguy cơ gây mất an toàn; đảm bảo an toàn tuyệt đối về thể chất, tinh thần cho cán bộ, giáo viên, học sinh; tiếp tục hoàn thiện và thực hiện nghiêm bộ quy tắc ứng xử văn hóa trong trường học, đảm bảo 100% đơn vị trường học và các cơ sở giáo dục xây dựng và thực hiện được bộ quy tắc ứng xử văn hóa trong trường học.

Mỗi cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên tích cực tham gia tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức và nghiêm túc thực hiện các quy định đảm bảo môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh, an toàn vệ sinh thực phẩm và điều kiện nhà vệ sinh trong trường học theo tiêu chuẩn quy định.

Chỉ đạo các cơ sở giáo dục xây dựng, thực hiện kế hoạch phòng ngừa, khắc phục ngộ độc thực phẩm và các bệnh lây truyền qua đường thực phẩm; kiểm tra công tác y tế học đường, quan tâm những vấn đề có liên quan đến vệ sinh trường học, phòng và chống một số bệnh phổ biến ở lứa tuổi học đường; làm tốt công tác vệ sinh môi trường như: Thu gom và xử lý rác thải hàng ngày; phối hợp với địa phương tham gia các đợt tổng vệ sinh, khơi thông cống rãnh, hệ thống thoát nước, khuôn viên nhà trường, các khu vệ sinh đảm bảo thông thoáng, sạch sẽ; bảo quản và phát huy tốt tác dụng các công trình vệ sinh, công trình nước sạch; đảm bảo đủ nước sạch để sử dụng điều kiện nhà vệ sinh theo tiêu chuẩn quy định.

Giao Sở Tài chính, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Giáo dục và Đào tạo, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố cân đối nguồn ngân sách tăng cường đầu tư, sửa chữa, nâng cấp, thay thế các hạng mục công trình nước sạch; hệ thống thoát nước; thu gom và xử lý rác thải; nhà vệ sinh, bếp ăn trong các trường nhất là các trường có tổ chức học nội trú, bán trú.

Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc, khó khăn, đề nghị các sở, ban, ngành tỉnh và Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố báo cáo bằng văn bản về Ủy ban nhân dân tỉnh (thông qua Sở Giáo dục và Đào tạo) để được hướng dẫn, xử lý. 

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- CT và các PCT. UBND tỉnh;
- LĐVP, P. VHXX;
- Lưu: VT, vttkieu.



**Mai Văn Huỳnh**